

Họ và tên: Lê Diệu Bảo Vy.....

Lớp: 7A1... Trường: THCS Chu Văn An - Long Biên

Đề bài: Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"

Ở đời, đạo đức được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất của mỗi con người. Đạo đức sẽ thể hiện được tính cách, phẩm chất và giá trị đích thực của bản thân mỗi người. Và lòng biết ơn, sự ghi nhớ ơn nghĩa của người khác đối với mình cũng là một phạm trù quan trọng của đạo đức. Đây được coi là một phẩm chất không thể thiếu trong cuộc sống. Đó cũng là một lí do mà ông cha ta ghi lại câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" để nhắc dạy con cháu.

Trước hết, chúng ta phải hiểu ý nghĩa câu tục ngữ trên. Đầu tiên là xét về mặt nghĩa đen của câu tục ngữ, "quả" ở đây chính là trái cây thu hoạch được, còn "kẻ trồng cây" là những người nông dân một nắng hai sương làm ra thứ trái ngon, quả ngọt đó. Mà nông ra, "quả" không đơn giản chỉ là trái cây thôi đâu, mà nó còn là thành quả lao động về vật chất và tinh thần, còn "kẻ trồng cây" là những người tạo ra thành quả ấy. Người được hưởng thụ thành quả lao động do người khác tạo ra thành quả đó, không ai khác chính là "kẻ trồng cây". Chỉ qua bình phẩm đơn giản đó, câu tục ngữ đã nêu ra một truyền thống, một đạo lí tốt đẹp của nhân dân Việt Nam ta, đó chính là lòng biết ơn.

Đạo lí "Đàn quả nhỏ kẻ trồng cây vẫn luôn
được nhân dân Việt Nam sống và làm theo từ xưa
đến nay. Thời xưa, người ta thường tỏ chức cúng
kiến để cảm tạ trời, cảm tạ đất. Ngày năm, ngày
lễ, ông bà đều thắp hương cúng tổ tiên, hay những
bác sinh thành đã mất của mình. Cũng có thể thấy,
ngày nay, dân ta vẫn lưu truyền rộng rãi những
nét đẹp truyền thống này. Cứ vào ngày mùng 10
tháng 3 âm lịch hằng năm - ngày giỗ tổ Hùng
Vương, mọi người từ khắp nơi, không quản đường xa
xa xôi cũng nhau tụ về dâng hương tưởng nhớ người
đã có công dựng nước và giữ nước. Trên khắp đất nước,
các chùa, các đền thờ các bậc tiên bối, các anh hùng dân
tộc của mọi thời đại. Để nhớ ngày 27 tháng 7 được
chọn làm ngày thường binh liệt sĩ, những gia đình
có công với cách mạng, những bà mẹ Việt Nam anh
hùng đã lai sinh hàng triệu trẻ sinh ra bản thân
mình để bảo vệ Tổ quốc. Để nhớ ơn các thầy cô giáo,
những người đã có công gieo trồng mầm non đất nước,
ngày 20 tháng 11 được chọn làm ngày nhà giáo Việt
Nam. Qua đây, chúng ta có thể thấy lòng biết ơn
không bị bó hẹp trong bất cứ một hoàn cảnh hay
phạm vi nào mà còn được nâng lên thành truyền
thống tốt đẹp. Tất cả những thành quả về vật chất
lẫn tinh thần mà chúng ta đang hưởng thụ ngày
nay không phải tự nhiên có được mà nó đều là nhờ
công sức của cả một quá trình dài với biết bao khó
khăn, gian khổ, có cả mồ hôi nước mắt, xương
máu của biết bao người tạo nên. Thành quả

Hôm nay có bóng dáng tô tiên.

Vậy mà, một số bộ phận giới trẻ ngày nay đã qua lòng với truyền thống tốt đẹp ấy, những kẻ vong ơn bội nghĩa, sống ích kỉ, chỉ biết cho riêng mình. Hãy lên án và phê phán những kẻ có lối sống và hành động như vậy, và mỗi chúng ta, hãy nhân thức được ý nghĩa của lối sống tốt đẹp. Không chỉ có lòng biết ơn, mà các thế hệ sau phải biết giữ gìn, vun đắp và phát triển những truyền thống, trái ngon, quả ngọt mà các thế hệ trước tạo ra.

Còn lại, câu tục ngữ "Thờ Ơn" nhắc nhở kẻ trồng cây đã giúp ta lớn lên nhờ về lòng biết ơn với những người đã sinh ra ta, dạy dỗ ta và cả những người đã tạo ra thành quả cho ta hưởng thụ. Lòng biết ơn là một thứ tình cảm cao quý và cần có trong mỗi con người. Vì vậy, mỗi chúng ta luôn phải trau dồi phẩm chất cao quý đó nhé!